

**สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ตร. ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๐**  
**วันจันทร์ที่ ๒๐ก.พ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.**  
**ประธาน : พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.**

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
<p><b>พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์</b> <b>ผู้ช่วย ผบ.ตร.</b></p>	<p>- ให้ ผชว.ศปก.ตร. ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับ วัดพระธรรมกาย โดยหากมีข้อมูลที่สำคัญหรือสิ่งบอกร่องเหตุที่น่าจะมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและบ้านเมือง ให้รายงานผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องทราบโดยด่วน</p> <p><b>ข้อสั่งการผ่านระบบการประชุมทางไกล</b></p> <p><b>๑.</b> ชมเชย กอร.ถปภ.สนามหลวง ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง และขอกำชับการปฏิบัติในการตรวจสอบบุคคลบริเวณจุดคัดกรองต่าง ๆ และการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปภายในพระบรมมหาราชวัง / ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบหากใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมโดยด่วน และชมเชย รพ.ตร. ที่จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้มาถวายสักการะพระบรมศพฯ</p> <p><b>๒.</b> ให้ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เร่งรัดสืบสวนสอบสวนหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุฆ่า นายอภิรักษ์สุขช่วย ในพื้นที่สภ.เมืองนครศรีธรรมราช มาดำเนินคดีตามกฎหมาย</p> <p><b>๓.</b> ให้ ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เร่งรัดสืบสวนสอบสวนหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุพยายามฆ่าเจ้าพนักงานฯ แล้วหลบหนีการจับกุม ในพื้นที่สภ.พระนครศรีอยุธยา มาดำเนินคดีตามกฎหมาย และให้ สภพ. ทำหนังสือชมเชย ส.ต.ต.ปิยะ นาโควงค์บ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ สามารถเข้าทำการจับกุมผู้ต้องหาได้ เป็นการใช้ปฏิภาณไหวพริบการสังเกต แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบอย่างแท้จริง</p> <p><b>๔.</b> ให้ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี เร่งรัดสืบสวนสอบสวนหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุฆ่า นายอุสมานจะหามะ ในพื้นที่สภ.หนองจิก มาดำเนินคดีตามกฎหมาย ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบสถานที่เกิดเหตุและการใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารอย่างละเอียด</p>	<p>ผชว.ศปก.ตร.</p> <p>ผบช.น. พตร. กอร.ถปภ.สนามหลวง</p> <p>ผบช.ภ.๘ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช</p> <p>ผบช.ภ.๑ ผบช.สภพ. ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา</p> <p>ผบช.ศชต. ผบก.ภ.จว.ปัตตานี</p>

พ.ต.อ.นายตำรวจเวรอำนาจการ ศปก.ตร.

(จรูญ ไพลดำ)

รอง ผบก.ส.๑

# ด่วนที่สุด

ที่ ๐๐๐๑ (คปก.ตร.)/

เรียน ผบช.น., ภ.๑, ๘, ศชต., สกพ. และ รพ.ตร.

ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา, ภ.จว.นครศรีธรรมราช และ ภ.จว.ปัตตานี

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามข้อสั่งการในการประชุม คปก.ตร.ครั้งที่  
๕๑/๒๕๖๐ ประจำวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๐

พ.ต.อ.

( จรุงชัย ไพลดำ )

รอง ผบก.ส.๑/นายตำรวจเวรอำนาจการ คปก.ตร.

ก.พ.๖๐